

(๓) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ทราบด้วย

๑.๒ จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้ง ผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้ง หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ขึ้น โดยให้มีกรอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยการตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ที่ได้รับแจ้ง จากหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวที่ เป็นข้อมูลเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ไปยัง หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ทราบโดยเร็ว

๑.๓ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการ ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ สายด่วน ๑๕๗๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๔ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการให้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการ ตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม อาทิ การนำระบบ AI เข้ามาใช้ การเผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อหลัก

๑.๕ เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว อันควรดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการหรือ หน่วยงานดังกล่าว พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป